



KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu ứng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ngày 25/8, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu ứng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị. Theo quy định, nhân sự giới thiệu lần đầu ứng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; có trình độ, kiến thức toàn diện; nắm chắc tình hình chung của địa phương và

của đất nước; am hiểu sâu về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng và hoạt động của hệ thống chính trị. Có uy tín trong đảng bộ, khả năng quy tụ và tập hợp sự đoàn kết. Có năng lực chỉ đạo cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ và của cấp ủy thành các chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện có hiệu

quả. Có năng lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy. Có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đã kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoặc tương đương.

Quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu ứng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX gồm 5 bước. Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (bước 1 của quy trình), căn cứ cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy định và phương hướng công tác nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch các chức danh gắn với cơ cấu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, đánh giá từng trường hợp và

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

Thái Bình có 4 công trình, giải pháp được công bố trong Sách vàng sáng tạo năm 2020

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan vừa tổ chức lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020. Trong số 75 đại diện tác giả, nhóm tác giả công trình khoa học, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ được công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020, Thái Bình vinh dự có 4 công trình, giải pháp. Cụ thể 4 công trình, giải pháp gồm: Giải pháp hướng dẫn trẻ mầm non lứa tuổi 3 - 4, 4 - 5 và 5 - 6 khám phá môi trường tự nhiên, lồng ghép giáo dục tình cảm, đạo đức và bảo vệ môi trường của nhóm tác giả Nguyễn Viết Huy (Sở Giáo dục

và Đào tạo) và các cộng sự Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Thị Huệ; Nghiên cứu chế tạo máy cấy lúa sử dụng động cơ điện, nhóm tác giả Trần Đại Nghĩa, Trần Văn Thành, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Đại Nghĩa, xã Đông Hoàng (Tiền Hải); Nghiên cứu chế tạo dung dịch nano bạc - chitosan dung gắn lên vải sợi định hướng ứng dụng sản xuất sản phẩm vô trùng trong lĩnh vực y tế của nhóm tác giả Nguyễn Tiến An, Lê Xuân Hưng, Lê Công Huân, Đỗ Quý Phương, Lê Thị Thu Miên, Trường Đại học Y Dược Thái Bình và công trình Xây dựng mô hình

(Xem tiếp trang 4)
HOÀNG LANH



Tác giả Nguyễn Viết Huy (thứ hai từ trái sang) có công trình được vinh danh.

Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 - 2020 cấp tiểu học

Sáng ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 - 2020 cấp tiểu học. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.

Năm học 2019 - 2020 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khiến học sinh phải nghỉ học dài ngày trong học kỳ II để thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Do đó, đã

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

ĐÔNG HƯNG Bảo đảm an toàn cho 3.500 trẻ tiêm chủng mở rộng trước dịch Covid-19

Ngày 25/8, các trạm y tế trên địa bàn huyện Đông Hưng tổ chức tiêm chủng mở rộng cho 3.500 trẻ theo lịch.

Để bảo đảm an toàn, các trạm y tế đã tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên trạm trước ngày tiêm chủng, rà soát phân loại đối tượng tiêm chủng ngay từ gia đình, trẻ nào có dấu hiệu ho, sốt, từ vùng dịch về hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19 sẽ hoãn tiêm. Các phương tiện đưa đón trẻ đến tiêm chủng phải để phía ngoài cổng trạm. Người dân khi đưa trẻ đến tiêm chủng được khuyến cáo không chạm tay vào các bề mặt, vận dụng công cộng và sát khuẩn tay cả khi đến và khi về. Các trạm y tế còn phân theo khung giờ để đón tiếp trẻ để trẻ không tiếp xúc với nhiều người. Bên cạnh đó, các trạm y tế chủ động chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện, liều lượng thuốc để việc tiêm chủng diễn ra nhanh gọn, thuận tiện, an toàn.

THU HIỀN

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

*** Bệnh nhân số 566 được công bố khỏi bệnh**
Sáng ngày 25/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã công bố điều trị khỏi Covid-19 cho bệnh nhân số 566.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 566 nhập viện ngày 1/8 trong tình trạng đau rát họng, phổi rale ẩm 2 đáy, bụng mềm, có tiền sử đứt tháo đường tuýp 2. Đây là bệnh nhân cao tuổi và có bệnh lý nền tiểu đường. Do đó, ngoài việc điều trị viêm phổi cho bệnh nhân phải không chế tiểu đường ổn định, điều chỉnh thuốc điều trị hàng ngày cho bệnh nhân để kiểm soát đường máu.

Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân số 566 đã được lấy mẫu xét nghiệm 10 lần, trong đó 6 lần đầu kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 4 lần gần nhất kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Hiện tại, tình hình sức khỏe bệnh nhân ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sức khỏe và điều trị bệnh lý nền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 14 ngày. Như vậy, Thái Bình hiện không còn bệnh nhân dương tính đang phải điều trị. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện dỡ bỏ khu vực cách ly đặc biệt tại Khoa Truyền nhiễm.

* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 25/8, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 23,8 triệu người nhiễm, gần 817.400 người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 25/8, cả nước đã ghi nhận có 1.029 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trong ngày có 7 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới ghi nhận ở Đà Nẵng và 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tính từ ngày 25/7 - 25/8, cả nước đã ghi nhận 547 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới liên quan đến Đà Nẵng. Hiện cả nước có 592 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 410 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 27 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 156 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2; 30 bệnh nhân có tiền lượng nặng.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 25/8, bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 566 đã được công bố khỏi bệnh, tiếp tục được theo dõi sức khỏe 14 ngày và điều trị bệnh nền tiểu đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại các cơ sở y tế đang cách ly, theo dõi sức khỏe 30 trường hợp nghi nhiễm. Hiện 27/30 trường hợp nghi nhiễm đang cách ly, theo dõi sức khỏe đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, còn 3 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Tại khu cách ly tập trung dành cho các chuyên gia nước ngoài và khu cách ly tập trung của huyện hiện còn 15 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, 344 trường hợp liên quan đến ổ dịch thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) và thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiền Hải) vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Qua thống kê của ngành Y tế, đến ngày 25/8, toàn tỉnh đã rà soát được 4.428 trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ các vùng có dịch về, trong đó còn 362 trường hợp trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm 15 mẫu bệnh phẩm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/8 lên 7.741 mẫu.

NHƯ HOÀNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới

(Xem trang 2)



Công ty TNHH Vận tải Bus Hải Âu tuyến Thái Bình - Gia Lâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI BÌNH

Trao chất lượng - nhận niềm tin

(Xem trang 3)